

"Cha để lại cho con" tôn vinh tình phụ tử

Thứ Bảy 15/06/2024 20:40 (GMT+7)



"Cha để lại cho con" đã thể hiện tấm lòng và sự dạy dỗ của người cha giúp con nên người (ảnh T.Trung)

🔊 0:00 / 0:00 🔍 Nam miễn Bắc

(PLVN) - "Công cha như núi Thái Sơn", nhân Ngày của Cha (16/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã ra mắt ca khúc "Cha để lại cho con". Ca khúc đã thể hiện tấm lòng và sự dạy dỗ của người cha giúp con nên người.

Cha dạy cho con những bài học đầu đời, dạy con vấp ngã để đứng lên, trang bị cho con những hành trang để con luôn vững vàng trong cuộc sống, cha luôn âm thầm chở che, hy sinh cho con, cho gia đình.

TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH



Đổi mới quy trình xây dựng văn bản: Rút ngắn thời gian đăng tải, lấy ý kiến

ĐỐI TÁC



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



Mastercard chia sẻ giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt



Dịch vụ ngoại hối của Sacombank đạt giải thưởng The Asset Triple A



Vấn nạn nợ xấu - Trách nhiệm của khách hàng và các tổ chức tín dụng:

"Cha truyền niềm tin, dẫn lối con đi với chí tự cường/ Lắm lũi và âm thầm rất nhiều hy sinh/ Vượt dòng đời gian nan, mưa nắng tắm mồ hôi, dẫn dắt đời con dạy dỗ con thành người...". Lời ca khúc gần gũi, dễ thuộc như lời nhắn nhủ với người con phải luôn nhớ công sinh thành, dưỡng dục và tình yêu thiêng liêng của cha dành cho con.

Đây còn là ký ức tươi đẹp, hạnh phúc của người con khi được ở cạnh cha dù cho tuổi thơ có cơ cực, vất vả. Nghe bài hát, người nghe cảm nhận ở tác giả lời tri ân sâu sắc với những tình cảm, hy sinh của cha đối với con cái, và cũng ở đó là hình ảnh người cha tựa như ngọn đèn soi sáng dẫn lối, chấp cánh cho con nuôi khát vọng vững bước vào tương lai mà không quên gửi gắm, khuyên nhủ hãy luôn yêu đời, thương người.



Qua bài hát các nghệ sĩ đã nói được "tiếng lòng", cảm xúc của mình dâng tặng những người cha đã che chở cho các con và gia đình (ảnh NVCC).

Ngoài sự đồng điệu trong tâm hồn, qua bài hát các nghệ sĩ đã nói được "tiếng lòng", cảm xúc của mình dâng tặng những người cha đã che chở cho các con và gia đình.

Theo NSƯT Hoàng Tùng, điều quan trọng khi hát những ca khúc về cha, mẹ thì cảm xúc luôn phải đầy đặn, kết hợp những ca từ, giai điệu sâu lắng, nghĩa tình nữa sẽ tạo hiệu ứng thành công. Bài hát có thể là cảm xúc của chính nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về cha của mình, cũng có thể là nhạc sĩ khai thác từ câu chuyện của xã hội.

Sự tài tình của tác giả là biến câu chuyện của mình thành chuyện của người khác, hoặc cảm xúc của người khác vào chuyện của mình, để rồi vang lên trong "Cha để lại cho con" lan tỏa, chạm đến trái tim của người yêu nhạc.

Bảo Châu

THÔNG TIN QUẢNG CÁO



Các biến chứng của thiếu máu cơ tim và giải pháp phòng ngừa từ Ích Tâm Khang Platinum



Thông báo thi tuyển viên chức



Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt

Từ khoá

Cha để lại cho con tình phụ tử

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ca khúc nhạc Việt đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem

'Điểm chạm' văn hóa giữa ballet và văn hóa truyền thống

'Tình lỡ' giữa dòng đời nghiệt ngã của nhạc sĩ Thanh Bình

Thưởng thức 'Giao lộ thời gian' giữa vịnh Hạ Long

Hot girl Xoài Non xác nhận chia tay 'streamer giàu nhất Việt Nam'

(PLVN) - Chiều tối 16/6, Xoài Non thông báo đã chia tay với streamer Xemesis.

ĐỌC THÊM

Lee Jung Jae vướng cáo buộc giành quyền quản lý công ty sản xuất phim

(PLVN) - Lee Jung Jae và công ty được mua lại RaemongRaein của anh hiện đang vướng vào một cuộc tranh chấp.

Phim 'Gia tài của ngoại' tạo cơn sốt tại Việt Nam

(PLVN) - Chính thức ra rạp từ ngày 7/6 cùng các suất chiếu đặc biệt từ tối 6/6, "Gia tài của ngoại" (How to Make Millions Before Grandma Dies) đã gây cơn sốt lớn tại rạp Việt, đồng thời nhận được rất nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam.

"Học tập suốt đời" góp phần phát triển bản thân

(PLVN) - Cuốn sách "Học tập suốt đời" ra mắt bạn đọc trong bối cảnh đó, đáp ứng được nhu cầu của độc giả - những người đang loay hoay tìm cho mình phương pháp hiệu quả để theo đuổi con đường học tập suốt đời.

Bolero, những vàng son kí ức

(PLVN) - Chúng ta vẫn nghe dòng nhạc này từ mọi ngôi nhà, ngõ xóm, nhưng ít người biết nó xuất phát từ những giai điệu rộn ràng xứ Âu Mỹ. Bởi khi du nhập vào Việt Nam, bolero mang một màu sắc rất riêng, rất khác. Đó là dòng nhạc đi cùng với lịch sử, với văn hóa người Việt từ cận đại cho đến hiện đại, thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Ca sĩ Thu Hường hát bằng sự chân thành

(PLVN) - "Khi hát bất cứ dòng nhạc nào, tôi cũng đều hát bằng cả trái tim, bằng tâm huyết và sự say mê để mang lại những cảm xúc tích cực cho khán giả. Sự chân thành, mộc mạc và sự tinh tế trong cả cách xử lý ca khúc lẫn phong cách trình diễn chính là những yếu tố để chinh phục khán giả." - ca sĩ Thu Hường chia sẻ.

63 bộ phim Việt Nam và quốc tế tham gia Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2

(PLVN) - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 (DANAFF 2024) sẽ chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 2 - 6/7/2024. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 có 63 bộ phim tham dự.

"Việt Nam - Khát vọng vươn xa" - kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(PLVN) - Vào 20h tối nay (ngày 5/6), chương trình nghệ thuật "Việt Nam - Khát vọng vươn xa" sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Báo Văn hóa phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024).

Sôi động các chương trình đồng hành cùng UEFA EURO 2024 trên TV360

(PLVN) - Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa cho biết, trong thời gian diễn ra EURO 2024, TV360- ứng dụng truyền hình do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phát triển, sẽ sản xuất, phát sóng nhiều chương trình đồng hành, bản tin, nhật ký EURO... để phục vụ khán giả, người hâm mộ thể thao cả nước.

Angela Phương Trinh coi thường pháp luật khi tiếp tục phát ngôn ngông cuồng?

(PLVN) - Sau loạt phát ngôn ngông cuồng, vấp phải sự phản ứng gay gắt của dư luận, Angela Phương Trinh đã phải hạn chế tương tác ở phần bình luận trên trang Facebook cá nhân. Được biết, đại diện Sở TT&TT TP HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc từ báo chí, sẽ xác minh và phản hồi sau.

Lắng đọng "Tôi thương mẹ tôi"

(PLVN) - Hướng tới chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã giới thiệu tới người yêu nhạc ca khúc "Tôi thương mẹ tôi". Qua giọng đầy cảm xúc của NSƯT Hoàng Tùng.

Nhà Trịnh Công Sơn ở TP Hồ Chí Minh: Chốn gặp gỡ những người tài hoa

(PLVN) - Hẻm Trịnh, nhà của Trịnh, địa danh ấy, là một "bảo tàng" lưu giữ những kí ức về người nhạc sĩ tài hoa đã để lại một di sản lớn cho âm nhạc Việt Nam.

Nam sinh Trường Cao đẳng Lào Cai đạt giải Nhất tại vòng Chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong khu vực Việt Nam năm 2024

(PLVN) - Vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong khu vực Việt Nam năm 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội với nhiều màn trình diễn xuất sắc.

Bảo vệ bản thân trước 'gạch đá' dư luận

(PLVN) - Dù đã có quy định pháp luật nhưng những hành vi vu khống, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Làm thế nào để những người bị hại mạnh dạn bảo vệ bản thân trước làn sóng tiêu cực trên không gian mạng?

Chương trình làm phim mùa hè miễn phí dành cho học sinh

(PLVN) - Chương trình làm phim "Qua ống kính trẻ thơ 2024" (Kid Witness News), đã chính thức được khởi động, kỳ vọng mang đến cho các em học sinh một sân chơi đầy bổ ích, thú vị với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên những bộ phim do các nhà làm phim "nhí" sản xuất sẽ được phát sóng trên truyền hình.

Loạt phim tạo nên tên tuổi "ông hoàng kinh dị" M. Night Shyamalan

(PLVN) - "The Six Sense", "Unbreakable", "Split", "Glass" hay "Signs" đều là những tác phẩm kinh dị thành công của M. Night Shyamalan.

Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh và những thước phim bất tử

(PLVN) – Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh là một nghệ sĩ phim tài liệu tài năng, ông sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Ông là một trong số ít những đạo diễn làm phim tài liệu về các vị lãnh tụ, một góc nhìn khác phía sau những con người vĩ đại, chạm tới trái tim công chúng.

Sôi động sân chơi nghệ thuật cho trẻ mùa hè

(PLVN) – Mỗi khi mùa hè đến, những sân chơi nghệ thuật an toàn và bổ ích cho trẻ em luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều đơn vị trên cả nước đã xây dựng các chương trình, hoạt động hè phong phú, mới mẻ để thu hút trẻ em và gia đình.

Lý Hải và những lần "chơi lớn" đưa văn hóa Việt lên màn ảnh rộng


(PLVN) – Một trong những yếu tố thu hút khiến khán giả yêu thích series phim "Lật mặt" và Lý Hải đó chính là việc lồng ghép, quảng bá yếu tố văn hóa Việt trên phim.

Những bộ phim kinh dị, giật gân hứa hẹn khuấy đảo rạp phim dịp hè 2024

(PLVN) – Mùa hè 2024 chứng kiến sự bùng nổ của thể loại kinh dị – giật gân của màn ảnh Hollywood với hàng loạt tựa phim đáng mong chờ, đến từ những thương hiệu và các nhà làm phim đình đám.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu thiếu nhi 2024

(PLVN) – Sau hơn một tuần diễn ra sôi nổi, tới 20/5, tại Nhà hát TP Hải Phòng, Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất đã khép lại.

XEM THÊM 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/7/2015
Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp
Tổng biên tập: Tiến sĩ Vũ Hoài Nam
Phó Tổng biên tập: Hà Ánh Bình, Trần Ngọc Hà, Vũ Hồng Thúy
Trưởng Ban Thư ký tòa soạn Báo điện tử: Nguyễn Đức Trường

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
E-mail: baodientuphapluat@gmail.com
Hotline: **0904 868 118**
Liên hệ quảng cáo: **0904 868 118**

© All rights reserved – Bản quyền thuộc về Báo Pháp luật Việt Nam